

SP 3.8 กระบวนการการฐานทัพ


SSP 3.8.1 กระบวนการปกครองที่ดิน

กระบวนการย่อย 3.8.1.1 การรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ตามวงรอบ 3 เดือน

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ มีการรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินส่งถึง กบ.ทร.ตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 5 ของเดือน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.)
มีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ ทร.ฯ เมื่อหน่วยใช้ประโยชน์ตรวจพบมีการบุกรุกที่ดิน (ใช้เวลารวม 31 วัน)

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<p>ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. และ ก.ย. ทน.การฐานทัพ กบ.ฐท.สส. จะต้องทำข่าวราชานาวีแจ้งเดือนหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ดำเนินการตรวจตราที่ดินและจัดทำรายงานส่งให้ ฐท.สส. ภายใน วันที่ 15 ของเดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย.และ ก.ย.ตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินบางหน่วยไม่จัดทำรายงาน ส่งตามกำหนดเวลา โดยสั่งการให้หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินจัดทำ รายงาน ส่งให้ ฐท.สส. (ผ่าน กอท.ฐท.สส.) เพื่อลดเวลาและงาน ทางธุรการ ที่เอกสารจากหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องส่งผ่าน มายัง กบ.ฐท.สส. ก่อนจะส่งไปให้แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. ดำเนินการต่อไป</p>	1 วัน	<ul style="list-style-type: none"> -คำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ 7/2536 ลง 8 ม.ค.36 เรื่อง การปฏิบัติ เกี่ยวกับที่ดิน ทร. -ข้อยุติจากการสัมมนา KM เรื่อง การฐานทัพ ระหว่าง กบ.ฐท.สส. และ กอท.ฐท.สส. เมื่อ ปี.ป.61 	ทน.การฐานทัพ กบ.ฐท.สส.
2		<p>เมื่อร่างข่าวราชานาวีเสร็จ จะเสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. ผอ.กบ.ฐท.สส. รอง เสธ.ฐท.สส.(2) เสธ.ฐท.สส. จนถึง รอง ผบ.ฐท.สส. ลงนามรับรองข่าว เพื่อส่งให้ นขต.ทร. และหน่วย ต่างๆที่เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน ทร. ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนอก ฐท.สส. ประกอบด้วย กร. นย. สอ.รฝ. อรม.อร. สพ.ทร. พท.ทร.(ศกล.พท.ทร) อศ. สก.ทร. ทรภ.1 กรม กสพ.ฐท. สส. รร.ขพ.ยศ.ทร. ศฝท.ยศ.ทร. สสส.ทร. ส.ทร.5 พัทยา</p>	2 วัน	คำสั่ง ฐท.สส.ที่ 28/60 ลง 26 ธ.ค.60 เรื่อง การมอบอำนาจ สั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ฐท.สส.	รอง ผบ.ฐท.สส.(2)
3	<p style="text-align: center;">ก</p>	<p>หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินจัดทำรายงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยรายงานความก้าวหน้า การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินแต่ละ แปลงในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันด้วย</p>	7 วัน		ทน.หน่วยใช้ประโยชน์ ที่ดิน

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
4		เอกสารรายงานจะถูกส่งจาก หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน มายัง ธุรการ กพ.รฐท.สส. และธุรการ กพ.รฐท.สส. จะส่งเอกสารไปให้ กอท.รฐท.สส. เพื่อดำเนินการต่อไป	2 วัน		หน.จก.กพ.รฐท.สส. หน.จก.กอท.รฐท.สส.
5		<p>- จนท.ธุรการแผนกที่ดิน กอท.รฐท.สส. จะรวบรวมรายงานจาก หน่วยใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ หน่วยมักไม่ส่งรายงานตามเวลา จำเป็นต้องโทรติดตาม</p> <p>ปัญหา ตามงานยาก หน่วยมักแจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรง เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ เมื่อเอกสารรายงานครบทุกหน่วย จนท.ธุรการฯ จัดส่งเอกสารให้ หน.แผนกที่ดิน กอท.รฐท.สส.</p> <p>-หน.แผนกที่ดิน กอท.รฐท.สส. ตรวจสอบและจัดทำสารสนเทศสรุป รายละเอียดการบุกรุกที่ดิน ทร. พร้อมข้อพิจารณาเสนอ รฐท.สส. เพื่อให้ส่งรายงาน เสนอ กบ.ทร.ต่อไป</p> <p>- เสนอข้อพิจารณาให้ ผอ.กอท.รฐท.สส. ลงนาม ส่งกลับมาที่ รฐท.สส.</p>	7 วัน		หน.แผนกที่ดิน กอท.รฐท.สส. ผอ.กอท.รฐท.สส.
6		รายงานจาก กอท.รฐท.สส. จะถูกส่งมาที่ แผนกการฐานทัพ กบ.รฐท.สส. แผนกการฐานทัพฯ จัดทำข้อพิจารณาสรุปเรื่องและบันทึกเสนอ รายงานถึง กบ.ทร.	2 วัน		หนการฐานทัพ กบ.รฐท.สส.
7		เอกสารข้อพิจารณาจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส. ผอ.กบ.รฐท.สส. รอง เสธ.รฐท.สส.(๒) เสธ.รฐท.สส. จนถึง รอง ผบ.รฐท.สส. (2) ลงนามในบันทึกที่รายงานเสนอ กบ.ทร. เอกสารที่ลงนามแล้วจะถูกส่งมายัง กบ.รฐท.สส. เพื่อดำเนินการทาง ธุรการ ก่อนส่งไปให้ ธุรการ กพ.รฐท.สส. เพื่อส่งเอกสารไป กบ.ทร. ต่อไป เอกสารต้นเรื่องจะถูกส่งกลับมา กบ.รฐท.สส.	3 วัน	คำสั่ง รฐท.สส.ที่ 28/60 ลง 26 ธ.ค.60 เรื่อง การมอบอำนาจสั่ง การและทำการแทนในนาม ผบ.รฐท.สส.	รอง ผบ.รฐท.สส.(2)

ชั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
8		เอกสารรายงานถูกส่งไปให้ กบ.ทร. เพื่อดำเนินการต่อไป เอกสารต้นเรื่อง ถูกส่งมาให้แผนกการฐานทัพจัดเก็บเป็นหลักฐาน	7 วัน		ผอ.กฐท.กบ.ทร. เสมียนแผนกการ ฐานทัพฯ
		รวมระยะเวลา (วันราชการ)	31 วัน		

จัดทำเมื่อ พ.ค.61 โดย พ.จ.อ.อนาวรณ รุ่งวงษ์ น.ต.ริสมัย ลาสา น.ท.ณัฐพล ปิ่นเกตุ น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ